

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN KHÁNH SƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1780/UBND-TNMT

Khánh Sơn, ngày 26 tháng 4 năm 2024

V/v kiểm tra, xử lý nội dung
phản ánh trên Báo Pháp luật
Thành phố Hồ Chí Minh về
Cây Di sản ở Khánh Sơn

Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa

Ngày 16/4/2024, UBND huyện Khánh Sơn nhận được Văn bản số 918/STTTT-TTBCXB ngày 25/3/2024 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa về việc kiểm tra, xử lý nội dung phản ánh trên Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh về Cây di sản ở Khánh Sơn.

Theo đó, ngày 23/3/2024 Báo pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh có đăng tải bài viết: “Cận cảnh Cây Di sản chết ở Khánh Sơn”. Nội dung bài báo phản ánh:.. “Hiện 01 cây Dầu rái đã bị chết nhưng tới nay vẫn chưa có cơ quan chức năng nào xử lý. Người dân mong muốn các cơ quan chức năng cần sớm xử lý chặt hạ cây dầu đã chết. Qua đó trả lại nơi sinh hoạt bình thường cho người dân địa phương, cũng như du khách muốn tới đây chiêm ngưỡng cây di sản còn lại và dòng sông Tô Hạp mộng mơ trên quê hương Khánh Sơn...”.

Về vấn đề này, UBND huyện Khánh Sơn trả lời như sau:

Sau khi nhận được báo cáo của UBND xã Thành Sơn về tình hình 01 Cây Di sản có hiện tượng khô cành, lá vàng rụng, UBND huyện Khánh Sơn đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan kiểm tra, xác minh thực địa và gửi Văn bản đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp kiểm tra nhằm đưa ra các giải pháp để cứu sống Cây Di sản (Cây Dầu rái). Trên cơ sở Văn bản phúc đáp của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện Khánh Sơn đã có Văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan thực hiện các biện pháp nhằm cứu cây. Tuy nhiên, cây vẫn không thể cứu sống. Ngay sau khi cây Dầu rái chết, ngày 16/6/2023 UBND huyện Khánh Sơn đã ban hành Thông báo Kết luận số 2174/TB-UBND yêu cầu UBND xã Thành Sơn thực hiện lập biên bản xác định sự việc cây đã chết; thuê đơn vị có kinh nghiệm chặt hạ cây Dầu rái đã bị chết nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân và thay thế cây khác (cây Dầu rái) vào vị trí cây đã chết và phương án bảo quản và việc xin ý kiến thanh lý theo quy định.

Trên cơ sở Kết luận của UBND huyện, UBND xã Thành Sơn đã thành lập Tổ công tác trong đó có mời các cơ quan, đơn vị có liên quan: Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Nông nghiệp và PTNN, Hạt Kiểm lâm và có sự tham gia của gia làng, người có uy tín ở địa phương xuống tại hiện trường tiến hành lập biên bản xác định sự việc cây đã chết. UBND xã Thành Sơn cũng đã chủ động mời đơn vị có kinh nghiệm để cùng nghiên cứu chặt hạ cây đã chết và nghiên cứu phương án bảo tồn giữ gìn cả 2 cây làm sao cho có hiệu quả. Hiện tại cây bị chết (Dầu rái) là Cây Di

sản cấp Quốc gia nên cần phải xin chủ trương đầu tư với nguồn vốn khoảng 400.000.000đ (bốn trăm triệu đồng) để tiến hành các bước như: Chặt hạ cây, làm nhà bảo tồn thân cây, lát lại gạch nền sau khi chặt hạ làm vỡ nền, tìm mua cây con mới thay thế cây đã chết... Vì vậy, hiện tại địa phương đang cân đối nguồn vốn và bố trí kinh phí để thực hiện chặt hạ Cây Di sản trong năm 2024.

Đối với khu vực xung quanh cây đã bị chết, UBND huyện Khánh Sơn đã chỉ đạo UBND xã Thành Sơn đặt các biển cảnh báo nguy hiểm cấm người dân không được lại gần, để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân. Đồng thời, phân công Đoàn thanh niên phối hợp với Ban nhân dân thôn định kỳ hàng tháng có kế hoạch vệ sinh môi trường tại khu vực 02 Cây Di sản (Dầu rái) đảm bảo vệ sinh xanh sạch đẹp.

UBND huyện Khánh Sơn xin báo Sở Thông tin và Truyền thông được biết./.

Nơi nhận: (VBĐT)

- Như trên;
- Lưu: VT, TNMT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Quốc Đông

